

Niên khóa 2023 Lần thứ 14

Thông báo về Lễ Tốt nghiệp và trao bằng.

Cũng đã đến lúc thế hệ sinh viên thứ 14, những người mà chúng tôi vô cùng yêu quý, dang rộng đôi cánh và bắt đầu một hành trình mới

Khi phải chia tay các em sinh viên thân yêu, đặc biệt là lứa sinh viên phải trải qua những khó khăn do đại dịch Corona, chúng tôi cảm thấy buồn và cô đơn không giống như những gì chúng tôi cảm thấy trước đây. Tuy nhiên, chúng tôi thấy được an ủi khi nhận ra rằng dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn và đầy thách thức của xã hội, các giảng viên và nhân viên đã có thể hướng dẫn các em tới được con đường mong muốn, tùy theo nguyện vọng nghề nghiệp của các em.

Vẫn còn một điều mà cho đến bây giờ chúng tôi vẫn cảm thấy tiếc đó là không thể cho mọi người thấy được dáng vẻ và tinh thần tươi sáng của các em sinh viên khóa 14 ở Lễ Khai giảng vì lý do đại dịch. Vì vậy, chúng tôi thật lòng mong muốn Quý vị phụ huynh có thể thấy được “dáng vẻ và tinh thần tươi sáng đó sau 4 năm”. Chúng tôi trân trọng kính mời và hi vọng Quý phụ huynh sẽ đến tham dự buổi lễ tốt nghiệp.

Một lần nữa, để chúc mừng cho Lễ tốt nghiệp sắp đến gần, chúng tôi xin phép gửi thông báo đến tất cả Quý vị phụ huynh. Có lẽ quý vị đã nhận được thông báo từ các giảng viên và các em sinh viên nhưng tôi cũng muốn gửi thông báo này một lần nữa đến Quý vị.

Đây là những sinh viên mà chúng tôi vô cùng yêu mến. Chúng tôi hiểu rằng quý phụ huynh đều bận rộn với công việc của mình, nhưng hi vọng Quý vị có thể sắp xếp thời gian để đến tham dự buổi lễ theo như hướng dẫn phía bên dưới.

Sau buổi Lễ tốt nghiệp, các em Tân cử nhân cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc tri ân.

Ngoài ra, chúng tôi cũng chuẩn bị phần chụp ảnh gia đình tại trường Đại học, vì vậy chúng tôi rất mong chờ sự có mặt của Quý vị.

Vào ngày khởi hành lần thứ 14 niên khóa 2023, chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc các Tân cử nhân với dáng vẻ kiên cường bắt đầu một chương mới của tương lai.

Tháng 3 năm 2024

Trường Đại học Quốc tế Thái Bình Dương

Hiệu trưởng

Setsuko Ohashi

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng lần thứ 14 niên khóa 2023

Thời gian : Ngày 16 tháng 3 năm 2024 (Thứ Bảy) 10:30~13:00 (Giờ Nhật Bản)

(Sinh viên bắt đầu lúc 9:00/ Phụ huynh bắt đầu lúc 10:00)

Địa điểm: Nhà hát nghệ thuật Okayama HARENOWA, Grand Theater

3-11-50 Omote-machi, Kita-ku, Okayama City, Okayama 700-0822

Chi tiết: <https://ipu-japan.ac.jp/news/22696/>

Vui lòng truy cập liên kết bên dưới để xem phát trực tuyến buổi lễ.

https://ipu-app.jp/2023_grad.html

Về sự có mặt của Quý phụ huynh, chúng tôi sẽ xác nhận với các em sinh viên, nếu có bất kỳ thay đổi nào, xin vui lòng liên hệ đến giảng viên chủ nhiệm thông qua các em sinh viên.